



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: พุธ 23 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13542

หน้า: 1(ซ้าย), 6

Col.Inch: 50.11 Ad Value: 62,637.50 PRValue (x3): 187,912.50

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ส่งออก'เม.ย.'พุ่ง12.3% สูงสุดรอบ7ปี/สินค้าเกษตรเริ่มฟื้น

## 6 โลกธุรกิจ



ส่งออก'เม.ย.'พุ่งกระฉูด  
ชี้นำมันขึ้นช่วยดันราคายาง

# ส่งออก'เม.ย.'พุ่ง12.3% สูงสุดรอบ7ปี/สินค้าเกษตรเริ่มฟื้น

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ แถลงการค้าระหว่างประเทศเดือนเมษายน 2561 ระบุว่า การส่งออกยังคงขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 การส่งออกมีมูลค่ารวม 18,946 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 12.3 และสูงสุดในรอบ 7 ปี

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กล่าวว่า การส่งออกเดือนเมษายนในตลาดสำคัญขยายตัวเกือบทุกตลาด โดยเฉพาะตลาดอินเดีย, CLMV (กัมพูชา-ลาว-เมียนมา-เวียดนาม), สหภาพยุโรป

ญี่ปุ่น ขณะที่การส่งออกไปตลาดจีนกลับมาขยายตัวได้ในระดับสูง

สำหรับการส่งออกสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 โดยสินค้าที่มีการขยายตัวในระดับสูง ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก และน้ำมันสำเร็จรูป ขณะที่การส่งออกสินค้ากลุ่มเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรกลับมาขยายตัวที่ 9.8% สินค้าที่ขยายตัวได้ดี ได้แก่ ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ข้าว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และไก่สดแช่แข็งและแปรรูป ขณะที่สถานการณ์การส่งออกยางพารา

เริ่มส่งสัญญาณดีขึ้น

นางสาวพิมพ์ชนกกล่าวอีกว่า ส่วนแนวโน้มการส่งออกในปี 2561 คาดว่า จะขยายตัวได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายการส่งออกที่ 8% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์ ที่แข็งแกร่งในตลาดศักยภาพสอดคล้องกับเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวสูงขึ้นส่งผลดีต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์

ส่วนแนวโน้มราคาน้ำมันคาดว่าจะอยู่เหนือระดับ 70 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จากการขยายข้อตกลงการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่มผู้ผลิตโอเปก (OPEC) และนอกโอเปก (Non-OPEC)



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# แนวน้ำ

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: พุธ 23 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 39 ฉบับที่: 13542 หน้า: 1(ซ้าย), 6

Col.Inch: 50.11 Ad Value: 62,637.50 PRValue (x3): 187,912.50

คลิป: สี่สี่

หัวข้อข่าว: ส่งออก'เม.ย.'พุ่ง 12.3% สูงสุดรอบ 7 ปี/สินค้าเกษตรเริ่มฟื้น

รวมทั้งอุปทานน้ำมันที่ลดลงจากปัญหา  
ในประเทศผู้ส่งออกน้ำมันอย่างเวเนซุเอลา  
และความกังวลต่อการคว่ำบาตรอิหร่าน  
รอบใหม่จากสหรัฐฯ จะส่งผลให้ราคาสินค้า  
เกษตรและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน  
ปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาส่งออกสินค้าเกษตร  
สำคัญโดยเฉพาะ ข้าว มันสำปะหลัง เริ่ม  
ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ราคายางพารามี  
แนวโน้มดีขึ้น

นอกจากนี้ ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้ม  
อ่อนค่าจะช่วยสนับสนุนการส่งออกในช่วง  
ที่เหลือของปี และส่งผลดีต่อรายได้จาก  
การส่งออกในรูปแบบบาทอีกทางหนึ่ง  
อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกควรทำประกัน

ความเสี่ยง เพื่อลดความผันผวนจาก  
อัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงติดตามสถานการณ์  
การค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือ  
พร้อมทั้งหาโอกาสส่งออกสินค้าที่สามารถ  
แข่งขันได้ภายใต้สถานการณ์ทางการค้าที่  
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

นางสาวพิมพ์ชนก กล่าวอีกว่า  
ในส่วนของดัชนีภาวะธุรกิจส่งออกในเดือน  
พฤษภาคม 2561 พบว่าอยู่ที่ 55.5 สูงกว่า  
ระดับ 50 สะท้อนว่าผู้ประกอบการมี  
มุมมองที่เป็นบวกต่อการส่งออกจากการ  
ขยายตัวของมูลค่าการส่งออก มูลค่า  
คำสั่งซื้อใหม่ มูลค่าการจ้างงาน และ  
มูลค่าสินค้าคงคลัง





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 90,000  
Ad Rate: 800

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียน

วันที่: พุธ 23 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 24

ฉบับที่: 5973

หน้า: 8(ซ้าย)

Col.Inch: 24.60 Ad Value: 19,680

PRValue (x3): 59,040

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: นอร์ทาดิง APM เป็น FA เตรียมยื่นไฟลิ่งมี.ย.นี้ เดินหน้าเข้าตลาดหุ้น

## นอร์ทาดิง APM เป็น FA เตรียมยื่นไฟลิ่งมี.ย.นี้ เดินหน้าเข้าตลาดหุ้น

“นอร์ทอส” แต่งตั้ง APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เตรียมยื่นไฟลิ่งขายหุ้นไอพีโอ เดินหน้าเข้าเทรดตลาด SET หวังระดมทุนขยายกำลังการผลิตอีก 1.7 แสนตัน-เพิ่มสภาพคล่อง คาดยื่นไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต. ภายใน มี.ย.นี้

นายชววิทย์ จิ่งธนสมบุรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอส รีบเบอร์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประกอบกับการจัดโครงสร้างทางธุรกิจ และโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสม รวมถึงเพิ่มศักยภาพโอกาสทางด้านธุรกิจ

โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยางพาราธรรมชาติ (RSS), ยางแท่ง (STR) และยางผสม (Mixture Rubber) เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมไปถึงกลุ่มผู้ค้ากลางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน, สิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 230,000 ตันต่อปี แบ่งเป็น ยางพาราธรรมชาติ และยางผสม 170,000 ตันต่อปี และยางแท่ง 60,000 ตันต่อปี (20 ตันต่อชั่วโมง)

สำหรับเงินทุนที่จะได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) บริษัทจะนำไปขยายกำลังการผลิตใน

ส่วนของยางแท่งเป็นหลัก ซึ่งจะส่งผลให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นมากถึง 170,000 ตัน หรือประมาณ 50% ของกำลังการผลิตในปัจจุบัน และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ส่วนภาพรวมธุรกิจแปรรูปยางพาราในปี 2561 ยังคงมีแนวโน้มที่ดีเป็นไปตามทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจโลกที่มีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตไม่น้อยกว่า 3% ซึ่งจะส่งผลดีกับการส่งออกของประเทศไทย โดยเฉพาะยางพาราแปรรูปที่ส่งออกไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศจีนและอินเดียที่ต้องการใช้ยางแปรรูปจำนวนมาก ขณะเดียวกันยางแปรรูปในประเทศก็ยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ด้านนายสมภาพ ตักดีพันธ์พนม ประธานกรรมการ APM กล่าวว่ ทางบริษัทนอร์ทอส รีบเบอร์ จำกัด จะใช้ตัวย่อว่า NER และหลังจากนี้จะดำเนินการจัดโครงสร้างทุนใหม่ เนื่องจากที่ผ่านมา NER ใช้เงินจากสถาบันทางการเงินในการดำเนินงาน ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) สูง และคาดว่าจะสรุปการเปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชน และยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ภายในเดือน มี.ย.2561

ด้านนายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร APM กล่าวว่ ได้เข้ามาเก็บรวบรวมข้อมูลบริษัทตั้งแต่ปี 2556 เพื่อจัดโครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างทางการเงิน โดยปัจจุบัน NER มีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 470 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด และในเบื้องต้นจะเสนอขายหุ้นไอพีโอไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ 25% โดยมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท ■





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**กนิหุัน**

Thun Hoon  
Circulation: 100,000  
Ad Rate: 550

**Section:** First Section/ข่าวบริษัทจดทะเบียน

**วันที่:** พุธ 23 พฤษภาคม 2561

**ปีที่:** 15

**ฉบับที่:** 3507

**หน้า:** 5(ซ้าย)

**Col.Inch:** 21.52 **Ad Value:** 11,836

**PRValue (x3):** 35,508

**ศิลปิน:** ชาว-ดำ

**หัวข้อข่าว:** 'นอร์ทอีส รับเบอร์' แต่งตัวพร้อมเข้าตลาดตั้งAPMเป็นที่ปรึกษา

## 'นอร์ทอีส รับเบอร์' แต่งตัวพร้อมเข้าตลาด ตั้งAPMเป็นที่ปรึกษา

**ทันหุัน - "นอร์ทอีส รับเบอร์" ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูป แต่งตั้ง APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ (SET) รวมถึงการจัดโครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างทางการเงิน เตรียมพร้อมยื่นไฟล์ลิ่ง**

นายชูวิทย์ จิงธนสมบุรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน (Ribbed Smoked Sheet : RSS) ยางแท่ง (Standard Thai Rubber: STR) และยางผสม (Mixture Rubber) เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมไปถึงกลุ่มผู้ค้าคนกลางทั้งในและต่างประเทศเปิดเผยว่า บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) รวมถึงการจัดโครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างทางการเงินให้มีความเหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสทางด้านธุรกิจ

สำหรับภาพรวมธุรกิจแปรรูปยางพารา ปี 2561 ยังมีแนวโน้มที่ดี

เป็นไปตามทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจโลกที่มีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตไม่น้อยกว่า 3% ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกของไทย โดยเฉพาะยางพาราแปรรูปที่จะส่งออกไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนและอินเดียที่ยังมีความต้องการใช้อย่างแปรรูปเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้อย่างแปรรูปมากที่สุด

ขณะที่ความต้องการใช้อย่างพาราภายในประเทศก็ยังคงมีต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทมีสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าในประเทศประมาณ 60% และส่งออกไปต่างประเทศประมาณ 40% ของยอดขายทั้งหมด

### ● เตรียมพร้อมยื่นไฟล์ลิ่ง

ด้านนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับโครงสร้างบริษัทรวมถึงการเตรียมความพร้อมต่างๆ เพื่อรอที่จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวเพิ่มเติมว่า APM ได้เข้ามาเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อจัดโครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างทางการเงินให้มีความเหมาะสม เพื่อที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**เดลินิวส์**  
กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)  
Circulation: 810,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 23 พฤษภาคม 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 25059

หน้า: 7(บน)

Col.Inch: 61.14 Ad Value: 134,508

PRValue (x3): 403,524

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เศรษฐกิจไตรมาสแรกโต4.8% ภาคเกษตรพระเอกบวกถึง6.5%



# เศรษฐกิจไตรมาสแรกโต4.8%

## ● ภาคเกษตรพระเอกบวกถึง6.5%

นายวิชาญชุต บุญชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพี ไตรมาสแรกปี 61 และแนวโน้มทั้งปี 61 ว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกขยายตัวสูงสุดในรอบ 20 ไตรมาส หรือในรอบ 5 ปี โดยขยายตัวถึง 4.8% เติบโตขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัว 4% เป็นผลมาจากปัจจัยทุกตัวปรับตัวดีขึ้นทั้งด้านการใช้จ่ายและด้านการผลิต โดยเฉพาะการผลิตภาคการเกษตร พลิกกลับมาขยายตัวเป็น 6.5% จากที่ติดลบ 1.3% ในไตรมาสก่อน ส่งผลให้ทั้งปีสศช.ต้องปรับประมาณการเศรษฐกิจใหม่ จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 3.6-4.6% เพิ่มขึ้นเป็น 4.2-4.7% หรือโตเฉลี่ย 4.5% ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่สูง โดยประชากรมีรายได้ต่อหัวอยู่ที่คนละ 242,622 บาทต่อปี

สำหรับจีดีพีไตรมาสแรกที่ขยายตัว 4.8% นั้น ถือว่าเป็นการปรับตัวดีขึ้นในทุกด้าน โดยด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัว 3.6%, การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว 1.9%, มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการขยายตัว 9.9%, การลงทุนรวมขยายตัว 3.4% เป็นการปรับตัวดีขึ้นทั้งการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัว 4% และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 3.1% ถือเป็นสัญญาณที่ดีกับระบบเศรษฐกิจ

ขณะที่ภาคเกษตรขยายตัว 6.5% มีส่วนสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจในไตรมาสแรกขยายตัวในเกณฑ์สูงและเร่งตัวขึ้น โดยผลผลิตภาคเกษตรขยายตัว 8.5% ที่สำคัญคือผลผลิตข้าวเปลือกขยายตัว 31.8% ยางพารา 12% ปาล์มน้ำมัน 22% ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 41.9% ไม้ผล 4.7% กุ้ง 13.4% ด้านดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลง 12.3% มาจากราคาสินค้าเกษตรไม่กี่รายการ เช่น ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน และอ้อย ส่วนสินค้าเกษตรชนิดอื่นปรับตัวดีขึ้น เช่น ราคาข้าวเปลือกเพิ่ม

ขึ้น 14.2% โดยเฉพาะราคาข้าวเปลือกหอมมะลิอยู่ที่ตันละ 14,000 บาท สูงกว่าราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกันในรอบ 10 ปี ล่าสุดอยู่ที่ประมาณตันละ 15,000 บาท ราคามันสำปะหลัง เพิ่มขึ้น 43.8% ราคาข้าวโพดเพิ่มขึ้น 29.5% ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมปรับตัวลดลง 4.8% ซึ่งถือเป็นการปรับตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ 3.7% โดยการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยในไตรมาสแรกอยู่ที่ 72.4% สูงสุดในรอบ 5 ปี และมีหลายรายการที่ใช้กำลังการผลิตสูงกว่า 75% ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นของการลงทุนมากขึ้นตามลำดับ เชื่อว่าเมื่อภาคอุตสาหกรรมใช้กำลังการผลิตมากขึ้นก็จะลงทุนเพิ่มขึ้น

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การที่เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปี 61 ขยายตัว 4.8% มาจากการที่รัฐบาลทำงานร่วมกับภาคเอกชนอย่างหนักจนเริ่มออกผล ซึ่งการทำให้จีดีพีมาถึงตรงนี้ได้ไม่ใช่ง่าย เพราะรัฐบาลไม่ยอมให้เศรษฐกิจอยู่ใต้สถานการณ์ทั่วไปและคิดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตเท่านั้น แต่จะดูปัจจัยเศรษฐกิจทุกตัว ปัจจัยไหนที่ทำให้ขยายตัวได้มากกว่าปกติก็จะเข้าไปเร่งดำเนินการ

ทั้งนี้สิ่งที่น่ายินดีจะเห็นว่าทุกภาคเศรษฐกิจดีขึ้นหมด เรื่องการลงทุนภาคเอกชน



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**เดลินิวส์**  
กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)  
Circulation: 810,000  
Ad Rate: 2,200

**Section:** First Section/เศรษฐกิจ

**วันที่:** พุธ 23 พฤษภาคม 2561

**ปีที่:** - **ฉบับที่:** 25059

**หน้า:** 7(บน)

**Col.Inch:** 61.14 **Ad Value:** 134,508

**PRValue (x3):** 403,524

**คลิป:** 55

**หัวข้อข่าว:** เศรษฐกิจไตรมาสแรกโต4.8% ภาคเกษตรพระเอกบวกถึง6.5%

สูงต่อเนื่อง 4 ไตรมาส เรื่องภาคเกษตรเริ่มดีขึ้น รวมถึงการส่งออก การท่องเที่ยวไม่ต้องพูดถึง ขยายตัวดีมาตลอด ทำให้จีดีพีไตรมาสล่าสุดโต 4.8% มากที่สุดในรอบ 20 ไตรมาส และหลังจากที่ความเชื่อมั่นภาคเอกชนจะมีเพิ่มตามมา เมื่อมีการลงทุนเพิ่มตามการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลเร่งดำเนินการอยู่ โดยเฉพาะการลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์ จะทำให้ภาคส่วนอื่นของเศรษฐกิจขยายตัวได้ดี

“การขยายตัวเศรษฐกิจล่าสุดน่าดีใจ แต่ไม่ได้ประหลาดใจ เพราะรัฐบาลคาดไว้อยู่แล้วให้เป็นอย่างนี้ เพียงแต่จะมาถึงเมื่อไรเท่านั้น ตอนนี้ขอให้ความสงบของบ้านเมืองเป็นอย่างที่ผ่านมา เพราะไม่เช่นนั้น เศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างวันนี้ไม่ได้ เพราะเศรษฐกิจไทยขยายตัวมาตลอด เป็นการโตที่มีเสถียรภาพและแน่นเพราะรัฐบาลทำงานจริง ไม่ได้พูดอย่างเดียว และต้องมีการปฏิรูปเพราะไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจก็จะขยายตัวไม่ยั่งยืน”.





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ไทยรัฐ**  
กรอบบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

วันที่: พุธ 23 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 69 ฉบับที่: 22037

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 33.74 Ad Value: 53,984

PRValue (x3): 161,952

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สศช.รู้ใจหอบ "จีดีพี" ทุ่มหน้าให้รัฐบาล ดีปีบแถลงใหญ่ขยายตัว 4.8% สูงสุดในรอบ5ปี..

## ● ดีปีบแถลงใหญ่ขยายตัว 4.8% ● สูงสุดในรอบ5ปีดีขึ้นทุกด้าน

# สศช.รู้ใจหอบ "จีดีพี" ทุ่มหน้าให้รัฐบาล

นายวิษณุยุทธ บุญชิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้แถลงผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของไทย ในไตรมาสแรกของปีนี้ว่า ขยายตัว 4.8% ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 20 ไตรมาส หรือ 5 ปี ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นในทุกด้าน ประกอบด้วยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัว 3.6%, การใช้จ่ายภาครัฐบาลขยายตัว 1.9%, มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการขยายตัว 9.9%, การลงทุนรวมขยายตัว 3.4% เป็นการปรับตัวดีขึ้นทั้งการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัว 4% และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 3.1% ถือเป็นสัญญาณที่ดีกับระบบเศรษฐกิจ

ขณะที่ภาคเกษตรขยายตัว 6.5% มีส่วนสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจในไตรมาสแรกขยายตัวในเกณฑ์สูงและเร่งตัวขึ้น โดยผลผลิตภาคเกษตรขยายตัว 8.5% ที่สำคัญคือผลผลิตข้าวเปลือกขยายตัว 31.8% ยางพารา 12% ปาล์มน้ำมัน 22% ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 41.9% ไม้ผล 4.7% กุ้ง 13.4% ด้านดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลง 12.3% มาจากราคาสินค้าเกษตรไม่กึ่งรายการ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอ้อย ส่วนสินค้าเกษตรชนิดอื่นปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมปรับตัวลดลง 4.8%

ทั้งนี้ สศช.ได้ปรับการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยทั้งปี 2561 ที่เดิมคาดว่าจีดีพีจะขยายตัว 3.6-4.6% หรือเฉลี่ย 4.1% เพิ่มเป็น 4.2-4.7%

หรือเฉลี่ย 4.5% มูลค่าการส่งออกคาดว่าจะขยายตัว 8.9% ปรับเพิ่มขึ้นจากคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 6.8% การบริโภคภาคเอกชนปรับขึ้นเป็นขยายตัว 3.7% จากเดิมคาดไว้ 3.2%

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปีนี้ที่ขยายตัวได้ 4.8% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ว่าเป็นผลจากที่รัฐบาลได้ร่วมกับภาคเอกชนทำงานกันอย่างหนัก บวกกับบ้านเมืองอยู่ในภาวะสงบทำให้จีดีพีของประเทศขยายตัวได้อย่างมีศักยภาพในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา โดยเศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวตั้งแต่ระดับ 1% ของจีดีพี มาเป็น 3% 3.3% 3.9% และ 4.8% ของจีดีพีในไตรมาสของปีนี้ "การขยายตัวที่ 4.8% นั้น ถือว่าสูงสุดในรอบ 5 ปี แต่ก็ไม่ได้ประหลาดใจ เพราะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้พูดแต่ทำงานหนักโดยเราไม่ยอมอยู่ภายใต้การรับสภาพเศรษฐกิจโลกว่าเป็นอย่างไรแต่เราได้พยายามทำให้ทุกตัวดีขึ้นก็น่ายินดีและอยากให้บ้านเมืองสงบเช่นนี้ เพื่อเดินหน้าปฏิรูปประเทศ".



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 05:25

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 90,000

หัวข้อข่าว: กยท.ยะลา จัดกิจกรรม “ละศีลอด” เสริมสร้างสัมพันธ์ ชาว กยท. และ เกษตรกร สืบสานวัฒนธรรมชาวมุสลิม



NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์  
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

หน้าหลัก

หมวดหมู่ข่าว ▾

วิดีโอย้อนหลัง ▾

ถ่ายทอดสด

PRD Sharing

🏠 > สังคม > กยท.ยะลา จัดกิจกรรม “ละศีลอด” เสริมสร้างสัมพันธ์ ชาว กยท. และ เกษตรกร สืบสานวัฒนธรรมชาวมุสลิม...



1. 22พค 61กยท.ยะลา จัดกิจกรรม “ละศีลอด” เสริมสร้างสัมพันธ์ ชาว กยท. และ เกษตรกร สืบสานวัฒนธรรมชาวมุสลิม .mp4

## กยท.ยะลา จัดกิจกรรม “ละศีลอด” เสริมสร้างสัมพันธ์ ชาว กยท. และ เกษตรกร สืบสานวัฒนธรรมชาวมุสลิม

22 พ.ค. 2561 | (133 ผู้เข้าชม) |

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา(กยท.) จัดกิจกรรม “ละศีลอด” เสริมสร้างสัมพันธ์ ชาว กยท. และ เกษตรกร สืบสานวัฒนธรรมชาวมุสลิม วันที่ (22 พ.ค 61) การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ได้จัดโครงการชมชนสัมพันธ์ประจำปี 2561 (พิธีละศีลอด) ขึ้นที่ สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างพนักงานและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรชาวสวนยาง รวมทั้ง ให้องค์กรและเกษตรกรชาวสวนยางได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมี นายประสิทธิ์ หมดเส้น คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม

ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มี นายสุรัช บัญชรโรจน์ หัวหน้ากองควบคุมและติดตามการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง นายถนอม แสนสุข ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พนักงานและลูกจ้างของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา และจังหวัดใกล้เคียง ผู้นำศาสนา และเกษตรกรชาวสวนยาง เข้าร่วมจำนวน 160 คน โดยกิจกรรมมีการละศีลอด (เปิดป่อซอ) และร่วมรับประทานอาหาร พร้อมกัน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ ละหมาดมีขริบร่วมกันอีกด้วย

นายประสิทธิ์ หมดเส้น คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กิจกรรมชมชนสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่ทาง กยท.จ.ยะลา ได้จัดขึ้นเป็นประจำ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ตั้งแต่เป็น สกย. เดิม โดยได้เล็งเห็นว่าในเดือนรอมฎอน เป็นเดือนที่มีความสำคัญกับพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลก ประกอบกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา หรือ สกย. ในขณะนั้น มีพนักงานที่มีความสนิทสนมและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันตลอดมากับเกษตรกรชาวสวนยาง

ดังนั้น เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น การยางแห่งประเทศไทย จึงได้จัดสรรงบประมาณมาเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการชมชนสัมพันธ์ (พิธีละศีลอด) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกทั้ง ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดยะลา อีกด้วย



### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สกย.ยะลา





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ThaiPR <http://www.ThaiPR.net>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 06:25

Site Value: 30,000

PRValue (x3): 90,000

หัวข้อข่าว: กยท. จัดกิจกรรม CSR สร้างฝายยางชะลอ – กักเก็บน้ำแก่ชุมชนชาวลำหู่ มุ่งใช้ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมยาง...

# ThaiPR.NET

Thailand Press Release ตัวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินข่าว

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

PR Scoop



Google

ทั่วไป การเงิน/หลักทรัพย์ บันเทิง ท่องเที่ยว ราชการ โลฟโฟดล์ ไอที สินค้า อสังหา การศึกษา สุขภาพ ยานยนต์

## กยท. จัดกิจกรรม CSR สร้างฝายยางชะลอ – กักเก็บน้ำแก่ชุมชนชาวลำหู่ มุ่งใช้ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมยาง เพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคม

Like 0 Share

Tweet G+

การยางแห่งประเทศไทย — 22 พฤษภาคม 2018 16:07



วันนี้ (22 พ.ค. 2561) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นำโดย คณะอนุกรรมการ CSR ของ กยท. ผู้บริหาร และพนักงาน ลงพื้นที่ชุมชนชาวลำหู่ ณ บ้านห้วยทก ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จัดกิจกรรม CSR สร้างฝายยางชะลอน้ำ – กักเก็บน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค และทำการเกษตร มุ่งใช้ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมจากยางพารา เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สังคม

นายเสนีย์ จิตตเกษม กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานอนุกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท. เผยว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยในปีนี้ได้จัดโครงการนวัตกรรมยางพาราเพื่อสังคม ซึ่งมุ่งเน้นการร่วมแก้ปัญหาในพื้นที่ชุมชน และช่วยเหลือสังคม โดยการใช้ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมจากยางพาราเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อาศัย

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรอบชุมชนเหล่านั้น สำหรับกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำจากล้อยาง มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำของชุมชนชาวลำหู่(มุเซอ) ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง หรือในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ระบบประปาภูเขาชนิดช่อง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศด้วย

นายเสนีย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมสร้างฝายในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากบริษัท สยามมิชลิน จำกัด สนับสนุนล้อยางรถยนต์เป็นวัสดุหลักในการสร้างฝาย และ กยท. ได้สนับสนุนแผ่นยาง ขนาด 1.4x4 ม.หนา 5 มม. จำนวน1 แผ่น ซึ่งมี ส่วนประกอบของยางธรรมชาติ(ยางแผ่นรมควันชั้น 3) จำนวน 18 กก. ใช้ในการยึดติดกับล้อยางที่เชื่อมด้วยสลิง เพื่อช่วยกักน้ำไม่ให้ไหลผ่านช่องว่างของล้อยาง ซึ่งนวัตกรรมฝายชะลอน้ำจากล้อยางได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยาลัยเทคนิค เชียงราย จึงถือเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ตลอดจนคนผู้อาศัยในชุมชนที่มาร่วมแรงร่วมใจกัน



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ThaiPR <http://www.ThaiPR.net>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 06:25

Site Value: 30,000

PRValue (x3): 90,000

หัวข้อข่าว: กยท. จัดกิจกรรม CSR สร้างฝายอย่างชะลอ – กักเก็บน้ำแก่ชุมชนชาวลาหู่ มุ่งใช้ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมยาง...

สร้างฝายแห่งนี้ขึ้น นอกจากนี้ กยท. ได้นำฝายหมามอบให้ชาวบ้านในชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 72 หลังคาเรือน

นายคุณาริป ทะจันทร์ ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ผู้คิดค้นการทำฝายชะลอน้ำด้วยล้อยาง กล่าวว่า การสร้างฝายอย่างพาราด้วยล้อยางแบบเคลื่อนย้ายได้มีข้อดีกว่าฝายแบบถาวรที่สร้างจากวัสดุอื่นเช่น การเทพูนซีเมนต์หรือใช้อิฐทราย เพราะพาราที่มีความยืดหยุ่นและคงทน สามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละฤดูกาล ช่วงฤดูน้ำหลากลงมา ล้อยางแต่ละล้อที่ถูกเชื่อมติดกันด้วยลวดสลิงจะหมุนตามแรงน้ำ ช่วยชะลอความแรงของน้ำได้ ในช่วงฤดูแล้ง แผ่นยางที่ปูทับด้านหน้าฝั่งล้อยางจะปิดช่องว่างช่วยขวางน้ำให้ไหลผ่านได้น้อย สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ นอกจากนี้ชาวบ้านยังสามารถยกฝายออกเพื่อชะล้างตะกอนดินทรายที่ไหลมาติดที่ฝาย และติดตั้งใหม่ได้เอง

นายพิษณุ จะมีือ ชาวเขาเผ่าลาหู่ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านห้วยหก กล่าวว่า ที่ผ่านมามีหมู่บ้านประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง และในช่วงน้ำหลากที่น้ำจากภูเขาจะพัดทรายเข้าไปอุดตันในท่อน้ำประปาภูเขา ทำให้น้ำไม่ไหล ชาวบ้านจึงต้องเดินขึ้นไปรองน้ำจากตาน้ำไปใช้ จึงรู้สึกดีใจมากที่ กยท. เลือกทำฝายในพื้นที่หมู่บ้านห้วยหก เพราะชาวบ้านจะได้รับประโยชน์จากน้ำที่กักเก็บไว้เพื่อนำไปใช้อุปโภคบริโภคต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย Thai PR

คำค้น: กยท.





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

newswit <http://www.newswit.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 06:27

Site Value: 10,000

PRValue (x3): 30,000

หัวข้อข่าว: กยท. จัดกิจกรรม CSR สร้างฝายยางชะลอ - กักเก็บน้ำแก่ชุมชนชาวลาหู่ มุ่งใช้ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมยาง...

newswit.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

Press Releases

ข่าวย้อนหลัง

หัวข้อข่าว

บล็อก

ทั่วไป สินค้า บ้านเหิง ไอที หุ่น โลหะสแตนเลส สื่อสาร พลังงาน บ้าน/คอนโด ยานยนต์ สุขภาพ ปฏิทินข่าว

## กยท. จัดกิจกรรม CSR สร้างฝายยางชะลอ - กักเก็บน้ำแก่ชุมชนชาวลาหู่ มุ่งใช้ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมยาง เพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๐๗ น.

ขนาดตัวอักษร:

[Tweet](#)



กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

วันนี้ (22 พ.ค. 2561) การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) นำโดย คณะอนุกรรมการ CSR ของ กยท. ผู้บริหาร และพนักงาน ลงพื้นที่ชุมชนชาวเขาเผ่าลาหู่ ณ บ้านห้วยทก ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จัดกิจกรรม CSR สร้างฝายยางชะลอน้ำ - กักเก็บน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภคและทำการเกษตร มุ่งใช้ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมจากยางพาราเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สังคม





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

นายเสนีย์ จิตตเกษม กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานอนุกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท. เผยว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพาราของ ประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยในปีนี้ได้จัดโครงการนวัตกรรมยางพาราเพื่อสังคม ซึ่งมุ่งเน้นการร่วมแก้ปัญหาในพื้นที่ชุมชน และช่วยเหลือ สังคม โดยการใช้ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมจากยางพาราเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อาศัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดย รอบชุมชนเหล่านั้น สำหรับกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำจากล้อยาง มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำของชุมชน ชาวลาหู่(มุเซอ) ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง หรือในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ระบบประปาภูเขาขัดข้อง ควบคุมไปกับการส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศด้วย

นายเสนีย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมสร้างฝายในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากบริษัท สยามมิชลิน จำกัด สนับสนุนล้อยาง รถยนต์เป็นวัสดุหลักในการสร้างฝาย และ กยท. ได้สนับสนุนแผ่นยาง ขนาด 1.4x4 ม. ทน 5 มม. จำนวน 1 แผ่น ซึ่งมี ส่วน ประกอบของยางธรรมชาติ(ยางแผ่นรมควันชั้น 3) จำนวน 18 กก. ใช้ในการยึดติดกับล้อยางที่เชื่อมด้วยสลิ้ง เพื่อช่วยกักน้ำ ไม่ให้ไหลผ่านช่องว่างของล้อยาง ซึ่งนวัตกรรมฝายชะลอน้ำจากล้อยางได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยาลัยเทคนิค เชียงราย จึงถือเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ตลอดจนผู้อาศัยในชุมชนที่มาร่วมแรงร่วมใจ กันสร้างฝายแห่งนี้ขึ้น นอกจากนี้ กยท. ได้นำผ้าหม่มมามอบให้ชาวบ้านในชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 72 หลังคาเรือน

นายคุณธิป ทะจันทร์ ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ผู้คิดค้นการทำฝายชะลอน้ำด้วยล้อยาง กล่าวว่า การสร้าง ฝายยางพาราด้วยล้อยางแบบเคลื่อนย้ายได้มีข้อดีกว่าฝายแบบถาวรที่สร้างจากวัสดุอื่นเช่น การเทปูนซีเมนต์หรือใช้อิฐ ทราย เพราะยางพารามีความยืดหยุ่นและคงทน สามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละฤดูกาล ช่วงฤดูน้ำหลากลงมา ล้อยางแต่ละล้อที่ถูกเชื่อมติดกันด้วยลวดสลิ้งจะหมุนตามแรงน้ำ ช่วยชะลอความแรงของน้ำได้ ในช่วงฤดูแล้ง แผ่นยางที่ปู ทับด้านบนน้ำฝายจะปิดช่องว่างช่วยขวางน้ำให้ไหลผ่านได้น้อย สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ นอกจากนี้ชาวบ้านยัง สามารถยกฝายออกเพื่อชะล้างตะกอนดินทรายที่ไหลมาติดที่ฝาย และติดตั้งใหม่ได้เอง

นายพิษณุ จะมื่อ ชาวเขาเผ่าลาหู่ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านห้วยหก กล่าวว่า ที่ผ่านมามหาหมู่บ้านประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใน ช่วงฤดูแล้ง และในช่วงน้ำหลากที่น้ำจากภูเขาจะพัดทรายเข้าไพลุดันในท่อน้ำประปาภูเขา ทำให้น้ำไม่ไหล ชาวบ้านจึงต้อง เดินขึ้นไปรองน้ำจากดำนน้ำไปใช้ จึงรู้สึกดีใจมากที่ กยท. เลือกทำฝายในพื้นที่หมู่บ้านห้วยหก เพราะชาวบ้านจะได้รับ ประโยชน์จากน้ำที่กักเก็บไว้เพื่อนำไปใช้อุปโภคบริโภคต่อไป







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 06:28

Site Value: 40,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: กยท. จัดกิจกรรม CSR สร้างฝายยางชะลอ - กักเก็บน้ำแก่ชุมชนชาวลาหู่ มุ่งใช้ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมยาง...

**RYT9 อาร์วายทีไนน์**

ข่าวออนไลน์ ต่างประเทศ เศรษฐกิจ หุ่น-การเงิน การเมือง บันเทิง กีฬา ท่องเที่ยว เทคโนโลยี

**ThaiPR.NET** กยท. จัดกิจกรรม CSR สร้างฝายยางชะลอ

Thailand Press Release ข่าวประชาสัมพันธ์

- กักเก็บน้ำแก่ชุมชนชาวลาหู่ มุ่งใช้

ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมยาง เพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคม

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 16:07:30 u.



ดูรูปทั้งหมด

กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

วันนี้ (22 พ.ค. 2561) การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) นำโดย คณะอนุกรรมการ CSR ของ กยท. ผู้บริหาร และพนักงาน ลงพื้นที่ชุมชนชาวเขาเผ่าลาหู่ ณ บ้านห้วยทก ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จัดกิจกรรม CSR สร้างฝายยางชะลอน้ำ - กักเก็บน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภคและทำการเกษตร มุ่งใช้ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมยางจากยางพาราเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สังคม

นายเสนีย์ จิตตเกษม กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานอนุกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท. เผยว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยในปีนี้ได้จัดโครงการนวัตกรรมยางพาราเพื่อสังคม ซึ่งมุ่งเน้นการร่วมแก้ปัญหาในพื้นที่ชุมชน และช่วยเหลือสังคม โดยการใช้ผลิตภัณฑ์หรือ



นวัตกรรมจากยางพาราเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อาศัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรอบชุมชนเหล่านั้น สำหรับกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำจากล้อยาง มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำของชุมชนชาวลาหู่(มูเซอ) ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง หรือในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ระบบประปาภูเขาขัดข้อง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศด้วย

นายเสนีย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมสร้างฝายในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท สยามมิชลิน จำกัด สนับสนุนล้อยางรถยนต์เป็นวัสดุหลักในการสร้างฝาย และ กยท. ได้สนับสนุนแผ่นยาง ขนาด 1.4x4 ม.หนา 5 มม. จำนวน1 แผ่น ซึ่งมีส่วนประกอบของยางธรรมชาติ(ยางแผ่นรมควันชั้น 3) จำนวน 18 กก. ใช้ในการยึดติดกับล้อยางที่เชื่อมด้วยสลิง เพื่อช่วยกักน้ำไม่ให้ไหลผ่านช่องว่างของล้อยาง ซึ่งนวัตกรรมฝายชะลอน้ำจากล้อยางได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จึงถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ตลอดจนผู้อาศัยในชุมชนที่มาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างฝายแห่งนี้ขึ้น นอกจากนี้ กยท. ได้นำผ้าหม่มมามอบให้ชาวบ้านในชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 72 หลังคาเรือน

นายคุณาธิป ทะจันทร ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ผู้คิดค้นการทำฝายชะลอน้ำด้วยล้อยาง กล่าวว่า การสร้างฝายยางพาราด้วยล้อยางแบบเคลื่อนย้ายได้มีข้อดีกว่าฝายแบบถาวรที่สร้างจากวัสดุอื่นเช่น การเทพูนซีเมนต์หรือใช้ถุทราย เพราะยางพารามีความยืดหยุ่นและคงทน สามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละฤดูกาล ช่วงฤดูน้ำหลากลงมา ล้อยางแต่ละล้อที่ถูกเชื่อมติดกันด้วยลวดสลิงจะหมุนตามแรงน้ำ ช่วยชะลอความแรงของน้ำได้ ในช่วงฤดูแล้ง แผ่นยางที่ปูทับด้านหน้าฝายล้อยางจะปิดช่องว่างช่วยขวางน้ำให้ไหลผ่านได้น้อย สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ นอกจากนี้ชาวบ้านยังสามารถยกฝายออกเพื่อชะล้างตะกอนดินทรายที่ไหลมาติดที่ฝาย และติดตั้งใหม่ได้เอง

นายพิษณุ จะมีือ ชาวเขาเผ่าลาหู่ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านห้วยหก กล่าวว่า ที่ผ่านมามหมู่บ้านประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง และในช่วงน้ำหลากที่น้ำจากภูเขาจะพัดทรายเข้าไปอุดตันในท่อประปาภูเขา ทำให้น้ำไม่ไหล ชาวบ้านจึงต้องเดินขึ้นไปรองน้ำจากตาน้ำไปใช้ จึงรู้สึกดีใจมากที่ กยท. เลือกทำฝายในพื้นที่หมู่บ้านห้วยหก เพราะชาวบ้านจะได้รับประโยชน์จากน้ำที่กักเก็บไว้เพื่อนำไปใช้อุปโภคบริโภคต่อไป





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thailand press release news <http://www.thailand4.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 06:31

Site Value: 10,000

PRValue (x3): 30,000

หัวข้อข่าว: กยท. จัดกิจกรรม CSR สร้างฝายยางชะลอ - กักเก็บน้ำแก่ชุมชนชาวลำหู่ มุ่งใช้ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมยาง...

thailand press release news

General

Business

Entertainment

IT

Stocks

Lifestyle

Telecom

Energy

Properties

## กยท. จัดกิจกรรม CSR สร้างฝายยางชะลอ - กักเก็บน้ำแก่ชุมชนชาวลำหู่ มุ่งใช้ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมยาง เพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday May 22, 2018 16:07



กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

วันนี้ (22 พ.ค. 2561) การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) นำโดย คณะอนุกรรมการ CSR ของ กยท. ผู้บริหาร และพนักงาน ลงพื้นที่ชุมชนชาวลำหู่ ณ บ้านห้วยทก ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จัดกิจกรรม CSR สร้างฝายยางชะลอ - กักเก็บน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภคและทำการเกษตร มุ่งใช้ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมจากยางพาราเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สังคม





นายเสนีย์ จิตตเกษม กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานอนุกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท. เผยว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร วัตถุประสงค์และให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมการนำล้อครมยางพาราเพื่อสังคม ซึ่งมุ่งเน้นการรวมแก้ปัญหาในพื้นที่ชุมชน และช่วยเหลือสังคม โดยการใช้ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมจากยางพาราเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อาศัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรอบชุมชนเหล่านั้น สำหรับกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำจากล้อยาง มีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำของชุมชนชาวลำหู่ (มุเซอ) ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง หรือในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ระบบประปาถูกเขาดัดของ ความถี่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศด้วย

นายเสนีย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมสร้างฝายในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากบริษัท สยามมิชลิน จำกัด สนับสนุนล้อยางรถยนต์เป็นวัสดุหลักในการสร้างฝาย และ กยท. ได้สนับสนุนแผ่นยาง ขนาด 1.4x4 ม.หนา 5 มม. จำนวน 1 แผ่น ซึ่งมีส่วนประกอบของยางธรรมชาติ(ยางแผ่นรมควันชั้น 3) จำนวน 18 กก. ใช้ในการยึดติดกับล้อยางที่เชื่อมด้วยสลิ้งเพื่อช่วยกักน้ำไม่ให้ไหลผ่านช่องว่างของล้อยาง ซึ่งนวัตกรรมฝายชะลอน้ำจากล้อยางได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จึงถือเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ตลอดจนผู้อาศัยในชุมชนที่มาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างฝายแห่งนี้ขึ้น นอกจากนี้ กยท. ได้นำผ้าหม่มามอบให้ชาวบ้านในชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 72 หลังคาเรือน

นายคณาธิป ทะจันทร์ ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ผู้คิดค้นการทำฝายชะลอน้ำด้วยล้อยาง กล่าวว่า การสร้างฝายยางพาราด้วยล้อยางแบบเคลื่อนย้ายได้มีข้อดีกว่าฝายแบบถาวรที่สร้างจากวัสดุอื่นเช่น การเทปูนซีเมนต์หรือใช้ถู่ทราย เพราะยางพารามีความยืดหยุ่นและคงทน สามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละฤดูกาล ช่วงฤดูน้ำหลากลงมา ล้อยางแต่ละล้อที่ถูกเชื่อมติดกันด้วยลวดสลิ้งจะหมุนตามแรงน้ำ ช่วยชะลอน้ำความแรงของน้ำได้ ในช่วงฤดูแล้ง แผ่นยางที่ปูทับด้านบนฝายล้อยางจะปิดช่องว่างช่วยขวางน้ำให้ไหลผ่านได้น้อย สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ นอกจากนี้ชาวบ้านยังสามารถยกฝายออกเพื่อชะล้างตะกอนดินทรายที่ไหลมาติดที่ฝาย และติดตั้งใหม่ได้เอง

นายพิษณุ จะมื่อ ชาวเขาเผ่าลำหู่ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านห้วยหก กล่าวว่า ที่ผ่านมามีหมู่บ้านประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง และในช่วงน้ำหลากที่น้ำจากภูเขาจะพัดทรายเข้าไปอุดตันในท่อประปาภูเขา ทำให้น้ำไม่ไหล ชาวบ้านจึงต้องเดินขึ้นไปรองน้ำจากตาน้ำไปใช้ จึงรู้สึกดีใจมากที่สุดที่ กยท. เลือกทำฝายในพื้นที่หมู่บ้านห้วยหก เพราะชาวบ้านจะได้รับประโยชน์จากน้ำที่กักเก็บไว้เพื่อนำไปใช้อุปโภคบริโภคต่อไป

Invalid Domain Name







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

thailand press release news <http://www.thailand4.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 06:31

Site Value: 10,000

PRValue (x3): 30,000

หัวข้อข่าว: กยท. จัดกิจกรรม CSR สร้างฝายยางชะลอ - กักเก็บน้ำแก่ชุมชนชาวลาหู่ มุ่งใช้ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมยาง...





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:50

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 90,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงาน...



ค้นหาข้อมูล



ค้นหาแบบละเอียด



ไทย



อังกฤษ



หน้าหลัก

หมวดหมู่ข่าว ▾

วิดีโอย้อนหลัง ▾

ถ่ายทอดสด

PRD Sharing

เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

รอข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่

🏠 > ประชาสัมพันธ์ > การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานควบ...

## การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานควบคุมยานพาหนะ

22 พ.ค. 2561 | (116 ผู้เข้าชม) |



นายโสภณ แก้วบุญส่ง ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานควบคุมยานพาหนะ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือน 9,000 บาท

สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกธุรการและพัสดุ กองงานสนับสนุน การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หรือการยางแห่งประเทศไทยสาขาเดชอุดม ถนนสรเดช ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครเพิ่มเติมได้ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข 0 4584 1631 Facebook : การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จิรกรฤกษ์ณี มาลาสาย

ผู้เรียบเรียง : กาญจนา ปุยอรุณ

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ <http://www.siamrath.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:52

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 30,000

หัวข้อข่าว: นวัตกรรมยาง!! ปูพื้นสนามเด็กเล่นด้วยยางพารา 2 โรงเรียน จ.พะเยา



หน้าหนึ่ง ราชสำนัก การเมือง ต่างประเทศ อาชญากรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การศึกษา กีฬา

กทม. ภูมิภาค อสังหาริมทรัพย์ ยานยนต์ สหกรณ์ ไอที อวกาศ สตรี บันเทิง ไร่-สวน-นิตยสาร

# นวัตกรรมยาง!! ปูพื้นสนามเด็กเล่นด้วยยางพารา 2 โรงเรียน จ.พะเยา

สยามรัฐออนไลน์ 22 พฤษภาคม 2561 23:34 เกษตร

LINE it!

Share 0

Tweet







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ <http://www.siamrath.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:52

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 30,000

หัวข้อข่าว: นวัตกรรมยาง!! ปูพื้นสนามเด็กเล่นด้วยยางพารา 2 โรงเรียน จ.พะเยา

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.61 การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) จัดกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนวัตกรรมยางพาราปูพื้นสนามเด็กเล่น ในพื้นที่ จ.พะเยา โดยมี คณะอนุกรรมการ CSR ของ กยท. ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมในพิธีส่งมอบสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนบ้านแวนโค้ง อ.เชียงคำ และโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย อ.ภูซาง หวัง นำใช้นวัตกรรมยางของ กยท. ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน พร้อมปลูกฝังประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมยางพาราให้กับเยาวชน

นายเสนีย์ จิตตเกษม กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานอนุกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท. เผยว่าการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินงานในด้านอื่นๆ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนขององค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทั้งระหว่างคนในชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสีย สำหรับกิจกรรมปูพื้นสนามเด็กเล่นยางพารา เป็นหนึ่งในโครงการนวัตกรรมยางพาราเพื่อสังคม ตามแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กยท. ประจำปี 2561 โดยนำยางพาราไปแปรรูปเป็นบล็อกยางแล้วปูพื้นสนามเด็กเล่น แทนการปูพื้นซีเมนต์หรือการทำเป็นพื้นสนามหญ้าแบบทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพัฒนาการที่ดี และลดความรุนแรงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น จึงเป็นการใช้ยางพาราเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศอีกทางหนึ่ง







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ <http://www.siamrath.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:52

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 30,000

หัวข้อข่าว: นวัตกรรมยาง!! ปูพื้นสนามเด็กเล่นด้วยยางพารา 2 โรงเรียน จ.พะเยา



ด้าน นายสาย อิศำ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า บล็อกยางพาราที่นำมาปูพื้นสนามเด็กเล่น เป็นงานวิจัยของฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กยท. ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบล็อกยางปูพื้น เลขที่ มอก.2378-2551 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางธรรมชาติ ใช้เนื้อยางแห้ง 10 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร โดยแผ่นยางตัวหนอนปูสนาม 1 แผ่น มีขนาด 24x12x1.2 เซนติเมตร สามารถปูพื้นได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง มีความยืดหยุ่นและสามารถรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี จึงสามารถช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กที่ใช้เครื่องเล่นและผู้ทำกิจกรรมบนลานสนามเด็กเล่น โดย กยท. นำแผ่นยางตัวหนอนปูพื้นสนามเด็กเล่นของโรงเรียนบ้านแวนโค้ง บนพื้นที่ 80 ตารางเมตร และโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย บนพื้นที่ 75 ตารางเมตร

“กิจกรรม CSR ในวันนี้ จึงเป็นการนางานวิจัยของ กยท. ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม สามารถใช้ยางพาราภายในประเทศอย่างมีศักยภาพ อีกทั้งยังสามารถยกระดับชีวิต ความเป็นอยู่ของนักเรียนและคนในชุมชนให้มีความปลอดภัยมากขึ้น” นายสาย กล่าวทิ้งท้าย





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ <http://www.siamrath.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:52

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 30,000

หัวข้อข่าว: นวัตกรรมยาง!! ปูพื้นสนามเด็กเล่นด้วยยางพารา 2 โรงเรียน จ.พะเยา







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ <http://www.siamrath.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:52

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 30,000

หัวข้อข่าว: นวัตกรรมยาง!! ปูพื้นสนามเด็กเล่นด้วยยางพารา 2 โรงเรียน จ.พะเยา







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

Matichon Online <http://www.matichon.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:55

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: 'ประวิตร' เตือน 'สมชัย' อย่าเคลื่อนไหวขัดกฎหมาย แจงเหตุย้ายผู้ว่าการยางฯ เพราะแก้ไขบมราคาไม่สำเร็จ

# MATICHON ONLINE

มติชนออนไลน์

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561

M ข่าวในพระราชสำนัก การเมือง เศรษฐกิจ ในประเทศไทย ภูมิภาค ต่างประเทศ การศึกษา ไลฟ์สไตล์

## 'ประวิตร' เตือน 'สมชัย' อย่าเคลื่อนไหวขัดกฎหมาย แจงเหตุย้ายผู้ว่าการยางฯ เพราะแก้ไขบมราคาไม่สำเร็จ

วันที่ 22 มีนาคม 2561 - 11:18 น.



เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศจะเคลื่อนไหว หลังถูกคำสั่งมาตรา 44 ปลดออกจากตำแหน่ง จะกลายเป็น คสช.เพิ่มศัตรูว่า ก็ให้เขาเคลื่อนไหวไป แต่อย่าเคลื่อนไหวที่ขัดกับข้อกฎหมาย





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

Matichon Online <http://www.matichon.co.th>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:55

Site Value: 50,000

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: 'ประวิตร' เดือน 'สมชัย' อย่าเคลื่อนไหวขัดกฎหมาย แจงเหตุย้ายผู้ว่าการยางฯ เพราะแก้ไขปมราคาไม่สำเร็จ

เมื่อถามว่า ทำไมช่วงนี้นายฯใช้อำนาจตามกฎหมายย้ายข้าราชการบ่อย หรือเป็นเพราะคุณรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดุขึ้น หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า คสช. ไม่ได้ดุขึ้น ส่วนสาเหตุที่ย้าย นายนายธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ไปปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้น เพราะเขาทำงานมานาน และแก้ไขปัญหายางพาราไม่สำเร็จ โดยเฉพาะราคายาง ไม่ใช่ว่า คสช. จะดุขึ้นแต่อย่างใด



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

Kachon.com <https://www.kachon.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:56

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 90,000

หัวข้อข่าว: กยท.จัดตั้งบริษัทร่วมค้ายางผลิตน้ำยางชั้นขยายตลาดทั่วโลก

Kachon.com



Home

ข่าว

บันเทิง

วาไรตี้

## กยท.จัดตั้งบริษัทร่วมค้ายางผลิตน้ำยางชั้นขยายตลาดทั่วโลก

การเมือง



Webmaster



2018-05-21 17:24:00



5



สนับสนุนเนื้อหา

**เทสิทิพย์**



เมื่อวันที่ 21 พ.ค. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่ากรณีกระแสข่าวนายเยียม ถาวรโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)จะลาออกจากตำแหน่งว่า ไม่มีการลาออก และนายเยียมกำลังเร่งรัดเรื่องจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และสหกรณ์สวนยาง ล่าสุดสถานการณ์ราคายางพาราเริ่มปรับตัวขึ้นมา 52.50 บาทต่อกก.ถือว่ามีแนวโน้มดีขึ้น

รหัสข่าว: I-180523001032

หน้า: 1/2





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

Kachon.com <https://www.kachon.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:56

Site Value: 30,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 90,000

หัวข้อข่าว: กยท.จัดตั้งบริษัทร่วมค้ายางผลิตน้ำยางชั้นขยายตลาดทั่วโลก

ค่านายเอียด กล่าวว่า คาดว่าราคายางจะขยับถึง 60 บาทเร็วๆนี้ กยท.ได้วางแผนทางดำเนินการร่วมกับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง สหกรณ์สวนยางที่มีสมาชิกกว่า 2 ล้านคน จัดตั้งนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทร่วมค้า (Joint Trading Company) ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน เพื่อทำหน้าที่ในการรวบรวมยางพาราจากสถาบันเกษตรกรสวนยาง นำไปจำหน่ายให้กับผู้ค้าทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามต้องเจรจาในการแลกเปลี่ยนยางพารากับสินค้าอื่นๆ เช่น ฝูย เครื่องจักรที่จะใช้ในการแปรรูปยาง ในรูปแบบ จีทูจี ซึ่งจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐบาล รวมทั้งถ้าเป็นไปได้จะจัดตั้งสำนักงานขยายยางในต่างประเทศ โดยเฉพาะในโซนยุโรป โซนอเมริกา รวมทั้งในประเทศจีนด้วย เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายและเจรจาทำสัญญาในการซื้อขาย โดยเราจะเป็นผู้กำหนดราคา ภายใต้บนพื้นฐานของต้นทุนการผลิตที่ชาวสวนยางอยู่ได้บวกกำไรที่ควรจะได้รับ ซึ่งจะทำให้ชาวสวนยางไม่มีความเสี่ยง

รักษาการผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า จะใช้จุดแข็งที่ได้เปรียบประเทศคู่แข่งในการขยายตลาด คือ ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่สามารถผลิตน้ำยางชั้นเกรดพรีเมียม ผ่านมาตรฐาน GMP และยังเป็นประเทศเดียวที่ผลิตยางแผ่นรมควันส่งออกอีกด้วย ส่วนประเทศอื่นๆจะผลิตยางแท่งซึ่งจะมีปัญหาในเรื่องของมลพิษ ดังนั้น กยท.เร่งส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรให้แปรรูปส่งออกในรูปแบบน้ำยางชั้น และยางแผ่นรมควัน ซึ่งสินค้าทั้ง 2 ชนิดสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากมายกว่ายางประเภทอื่นๆ กลุ่มเป้าหมายหลักที่จะนำยางขายคือ บริษัทผู้ผลิตยางล้อ โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ แม้ในปัจจุบันจีนจะเป็นตลาดใหญ่ มีความต้องการใช้ยางถึง 35% ของความต้องการใช้ยางทั่วโลกก็ตาม แต่ที่เหลืออีก 65% ซึ่งกระจายอยู่ทั้งในตลาดยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กยท.ก็จะให้ความสำคัญเร่งขยายตลาดเช่นกัน โดยจะประสานขอความร่วมมือจากทูตพาณิชย์ ที่อยู่ในประเทศต่างๆในการขยายตลาดยาง พร้อมนำกลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบต่างๆมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการไปโปรโมทสินค้ากับประเทศต่างๆ การโรดโชว์ หรือการจับคู่ทางธุรกิจ